




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โผแต่งตั้ง ครม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีได้รับการประสานกรอกประวัติเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ ว่า ตนกรอกแล้ว แต่ไม่ทราบว่ายูที่เดิมหรือไม่ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม. วันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม 3 คน ประกอบด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รว.อุตสาหกรรม และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.สาธารณสุข</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย ว่า สุโขทัยเป็นพื้นที่รับน้ำจากภาคเหนือคือจาก จ.พะเยา และ จ.แพร่ เป็นเส้นทางน้ำยมที่ไม่มีเขื่อนกักเก็บ ขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังไหลผ่านสูงสุด บางพื้นที่ริมตลิ่งพัง น้ำท่วมไร่นาประชาชน ตั้งแต่ อ.สวรรคโลก ที่อยู่เหนือสนามบิน และจากสนามบิน ถึง อ.ศรีสำโรง มีตลิ่งทรุด ซึ่งส่วนท้ายของแม่น้ำยมช่วง จ.สุโขทัย ตื่นเขินรับน้ำได้น้อยทำให้มีปัญหา สิ่งที่กำลังแก้ไขขณะนี้ คือการระบายออกทางฝั่งซ้าย ฝั่งขวา</p>	
<p>โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ch3, siamrath)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลความเป็นเลิศ "โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข" ว่า ปัญหาที่ผู้ป่วยและญาติต้องเสียเวลารอคอยผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการเป็นเวลานาน ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบาย และต้องไปอยู่แออัดที่รพ. เป็นปัญหาที่ สธ.ต้องเร่งรัดแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่" ให้ประชาชน สะดวก สบาย และลดความแออัดในการรับบริการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้ว 59 จังหวัด ส่วนปี 2568 จะขยายให้ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>	
<p>คลังเตอร์เห่าเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thestatetimes, headtopics, js100)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยความคืบหน้ากรณีมีผู้ป่วยจากอาการเป็นพิษจากเมทานอล หลังดื่มสุราแดงในพื้นที่ย่านคลองสามวา ว่า อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังผลกระทบจากสุราปลอมที่ลักลอบผสมสารเมทานอล ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสีبنเนอร์ ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด โดยกรมการแพทย์แจ้งเตือนผู้ที่ดื่มยาดองที่มีความเสี่ยงผสมเมทานอล หรือซื้อจากร้านบริเวณที่เกิดปัญหา เตือนให้รีบมา รพ. เพราะบางรายไม่กล้ามารพ. กลัวตำรวจจับ เพราะเข้าใจว่าซื้อสุราเถื่อนดื่ม</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีญาติผู้ป่วยเริ่มร้องเรียนเรื่องคำรักษาพยาบาล ว่า รพ.สังกัดกรมการแพทย์ที่รับผู้ป่วยดื่มสุราปลอม ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี 19 ราย รพ.เลิดสิน และ รพ.ราชวิถี แห่งละ 1 ราย ยืนยันไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย เพราะ สธ. และกรมการแพทย์ยืนยันชัดเจนจะดูแลผู้ป่วยเต็มที่ ส่วนผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง สปสช.เข้ามาดูแล แต่มีการตรวจบางรายการอยู่นอกบัญชี เช่น การตรวจหาเมทิลแอลกอฮอล์ในเลือด เปรียบกับ สปสช.แล้วจะรับดูแลให้ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในสิทธิประกันสังคม อาจต้องตรวจสอบกับสนง.ประกันสังคมให้มั่นใจ พร้อมขอว่าอย่ามองเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงขัดขวางหรือกลัวถูกจับ ขอให้มารับการตรวจโดยเร็ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, สวพ.91, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., tnews, brighttv, pptv, thethaiger, hfocus, thebangkokinsight, ch7, mono29)</p> <p>- รพ.นพรัตนราชธานีรายงานสถานการณ์ล่าสุด พบมีผู้ป่วยสะสม 37 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัว 22 ราย ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย และต้องฟอกไต 23 ราย ผู้ป่วยรักษาหายและกลับบ้านแล้ว 9 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิต 2 ราย ล่าสุดมี 1 รายที่เสียชีวิตที่บ้าน และ 1 รายเสียชีวิตที่รพ.นวมินทร์ 9 ทั้งนี้ รพ.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนปชช.ให้ระมัดระวังการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อันตรายถึงชีวิต</p> <p>- นางอรสา ทองบุญรอด สรรพสามิตพื้นที่ กทม. 5 กล่าวถึง ผลการตรวจยอดจาก 18 ชุม ส่วนใหญ่พบค่าปริมาณของสารเมทานอลเกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่สอดคล้องกับค่าปริมาณของสารเมทานอลที่พบในเหล้าขาวจากโรงงานในซอยกาญจนา 25 ซึ่ง จนท.อยู่ระหว่างขยายต่อเพิ่มเติมว่าค่าที่เพิ่มขึ้นในยอดมาจากไหน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิฯ กล่าวถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหล้าขาดที่มีสารพิษเมทานอล โดยการอ้างอิงฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา คาดว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย จากการกระทำความอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น กรมฯจะลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิต เพื่อสอบถามข้อมูลและชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว และเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนเพื่อประสานข้อมูลทางคดี</p> <p>- น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทผ. สั่งการให้ จนท.จากศูนย์บริการสาธารณสุขสุข(ศบส.) สำนักอนามัย กทม. ลงพื้นที่พร้อมสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงทั้ง 18 จุด เพื่อค้นหาผู้ที่อาจมีประวัติดื่มสุรารากร้านที่ขายเหล้าเถื่อน หากพบมีอาการให้คัดกรองทันทีเพื่อช่วยเหลือ รวมถึงแกนนำขาดของในชุมชน เนื่องจากกทผ.ไม่มีอำนาจจับกุม ทำได้เพียงตรวจตราเป็นข้อมูลว่าพบที่จุดใดบ้าง</p>	
<p>กรม. ไฟเขียว ตั้ง โอลาส การ์ยักวินพงศ์ นั่งประธานสภาวัคซีนโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งนายโอลาส การ์ยักวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานสภาวัคซีนโลกของสถาบันวัคซีนนานาชาติ (President of IVI Global Council) และดำเนินการจัดประชุมสภาสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI) ตามที่ก.สธ. สถาบันวัคซีนนานาชาติ ได้มีหนังสือทาบถามประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานสภาวัคซีนโลกคนแรกของสถาบันวัคซีนนานาชาติ มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2567-2568) พร้อมทั้งขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในปี 2567 ซึ่งก.สธ.ได้มีหนังสือถึงสถาบันวัคซีนนานาชาติ ลงวันที่ 7 ก.พ.67 ตอบรับการเป็นประธานคนแรก และจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2024 ในรูปแบบออนไลน์ และการประชุม IVI GC ครั้งที่ 2/2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.67 ณ กรุงเทพมหานคร รูปแบบ onsite</p>	
<p>ประกันสุขภาพชาวเบลเยียมในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, bangkokbiznews, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอลาส การ์ยักวินพงศ์ ปลัด สธ. และนางซาราห์ แกสควาร์ด (Mrs.Sarah Gasquard) อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทวิภาคีจัดทำบันทึกข้อตกลงด้านการประกันสุขภาพ ให้กับผู้เกษียณอายุที่เข้ามาพำนักในไทยระยะยาว และนทท.ชาวเบลเยียม ให้ได้รับการดูแลรักษาในรพ.รัฐสังกัดสป.สธ. โดยเบิกจ่ายผ่านกองทุนประกันสุขภาพเบลเยียม</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, headtopics)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.ไบโอเทค โพสต์สรุปสายพันธุ์ MPOX ปัจจุบันที่พบแพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของแอฟริกา 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ Clade Ia, Clade Ib และ Clade II ซึ่งความรุนแรงอาจขึ้นอยู่กับช่องทางการติดเชื้อ สภาวะความหนาแน่นของประชากร และสุขลักษณะของที่พักอาศัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมจากสถานการณ์โรคระบาดฝีดาษวานร มุมมองสำคัญคือผู้ที่สมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันควรเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight)</p> <p>- องค์การอนามัยโลกประกาศแผนยุทธศาสตร์ทั่วโลกที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง (mpox) ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ จะดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย. 2567 ถึงเดือนก.พ. 2568 ซึ่งต้องใช้เงินทุนจำนวน 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแผนการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างกลยุทธการเฝ้าระวังและการรับมือผ่านการประสานความพยายามในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการวินิจฉัยและวัคซีน ลดการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการควบคุมการระบาดของโรค และจะมีการเปิดระดมทุนสำหรับแผนการดังกล่าวเร็ว ๆ นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- สาธารณสุขของโก เปิดเผยว่า ไม่คาดคิดว่าจะได้รับวัคซีนชุดแรก สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในสัปดาห์นี้ ตามที่องค์การอนามัยโลกเคยสัญญาไว้ และตามคำสัญญาจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่จะช่วยต่อสู้กับการระบาด ในขณะที่กองโกยังคงต่อสู้กับไวรัสฝีดาษลิงสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ขณะที่จนถึงตอนนี้การรับวัคซีนฝีดาษลิงยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน โดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านเภสัชกรรมของกองโก จะต้องติดต่อกับบาวาเรียน นอร์ดิก (Bavarian Nordic) ผู้ผลิตยาสัญชาติเดนมาร์ก เพื่อขอคำแนะนำก่อนที่วัคซีนจะมาถึง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- UNHCR ยืนยันพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรอย่างน้อย 42 คน ในค่ายผู้อพยพ ที่เมืองคิคูใต้ ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยการตรวจหาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยจากดีอาร์คองโก ถือเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับการแยกตัวผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- สหรัฐฯ บริจาควัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร Imvanex หรือ JYNNEOS จำนวน 1 หมื่นโดส ให้แก่ไนจีเรีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งแอฟริกาเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, fm91, xinhua, chianmainews thebangkokinsight)</p> <p>- อินโดนีเซีย พบผู้ป่วยโรค MPOX รวม 88 ราย โดยรัฐบาลได้จัดเตรียมวัคซีน 4,450 โดส สำหรับประชาชน 2,225 คน โดยแต่ละคนจะได้รับวัคซีน 2 โดส เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news1live</p> <p>- กัมพูชาสั่งการทางการท้องถิ่นในจังหวัดตามชายแดนของประเทศ ยกกระดับความพยายามเฝ้าติดตาม และป้องกันการระบาดของโรคเอ็มพอกซ์ (Mpox) หรือโรคฝีดาษลิง รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น ไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช5เอ็น1 (H5N1) และโรคแอนแทรกซ์ (anthrax)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS</p> <p>- นักวิทยาศาสตร์พบว่า "ไวรัสเอ็มพอกซ์" หรือ Mpox สายพันธุ์ใหม่ กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และยังมีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ ทำการรับมือเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น</p>	
<p>อย.เตือนหมอฉีดเครื่องสำอางระวังผิดกม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอนุญาตให้ใช้ทาบริเวณภายนอกร่างกายเท่านั้น หากกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีดที่บรรจุใน Ampoule Vial หรือ Syringe ใช้ฉีดเข้าร่างกายเพื่อความสวยงาม เป็นการฉีดวิธีหรือฉีดวัตถุประสงค์อาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับแพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเตือนแพทย์หรือผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมให้ระมัดระวังการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยให้สังเกตว่าผ่านการอนุญาตจาก อย. หรือไม่ ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ใช้ตรงตามประเภทและวัตถุประสงค์หรือไม่</p>	
<p>MOU การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thecoverage, thaitabloid, thailandplus, acnews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 ก.ค. 67 มีการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 612,603 เรื่อง โดย 3 อันดับแรกคือ หลอกหลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 296,042 เรื่อง รองลงมาหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานฯ 82,162 เรื่อง และหลอกให้กู้เงิน 63,878 เรื่อง กรม สบส. และ สกมช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกระดับความร่วมมือในการป้องกันการหลอกหลวงทางไซเบอร์ โดยสร้างองค์ความรู้สู่ประชาชน ผ่านเครือข่าย อสม. ให้สามารถรู้เท่าทันกลลวง มีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและชุมชนได้</p>	
<p>MOU การพัฒนานวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานวัตกรรมและการขยายผลการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน ระหว่าง มม.มหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในประเด็นการรักษา การป้องกันโรคเบาหวาน ยกระดับและขยายผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีความคุ้มค่าและคุ้มค่า</p>	
<p>รับประทานยาฟลูนาวิซินต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดโรคพาร์กินสัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk, linrtoday)</p> <p>- อย. เผยการรับประทานยาแก้เวียนหัว ฟลูนาวิซิน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนจนถึง 1 ปี อาจทำให้เกิดอาการสั่นเหมือนเป็นโรคพาร์กินสัน และอาจทำให้เกิดความพิการเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมอง ทำให้การผลิตสารโดพามีนลดลง ส่งผลให้เกิดอาการสั่น เสียการทรงตัว ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือการรบกวนยาบางชนิด ส่วนยาฟลูนาวิซิน เป็นยาในกลุ่มยาด้านไมเกรน และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ อาจส่งผลต่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งโรคพาร์กินสัน จึงจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ ซึ่งมีรายงานการศึกษาที่ได้หวั่น ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยามากกว่า 1 เดือน ในระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง 2005 พบว่า ยาฟลูนาวิซิน และยาซินนาริซิน ส่งผลให้เกิดโรคพาร์กินสันอย่างมีนัยสำคัญ</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยพฤติกรรมการดูดนิ้ว กัดเล็บของเด็ก ช่วยให้อุดฟันจากโรครุมิแพ้เมื่อโตขึ้น เป็นข้อมูลเท็จ พฤติกรรมการดูดนิ้ว กัดเล็บ เป็นพฤติกรรมที่พบได้ในเด็กปกติโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก และจะค่อย ๆ หายไปหลังอายุ 4 ขวบ</p>	
<p>ประชุมซ่อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ประจำปี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, NBTConect)</p> <p>- รื้ออากาศเอก นพ.อัครวิริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการสงขลา” ว่า เป็นความร่วมมือของ สพฉ. และ ม.อ. เพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในพื้นที่และซ่อมแผนระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมทั้งภายในและภายนอกร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่</p>	
<p>ไทยพีบีเอส เปิดตัวโครงการ Happyland แดน (เคย) สุขใจ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด บ้านเมือง)</p> <p>- ไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) ธนาคารจิตอาสา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย (TSIC) คณะกรรมการ กสทช. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เปิดตัวโครงการ Happyland แดน (เคย) สุขใจ สร้างพื้นที่สุขภาวะทางปัญญา ยกระดับสุขภาพจิตคนไทยเชิงบวก ชวนคนไทยร่วมหาวิธีสร้างภูมิคุ้มใจด้วยกัน ทั้งนี้จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 10 ล้านคน เป็นผู้ป่วยจิตเวชมากถึง 2.3 ล้านคน ระหว่างปี 2563-2567 พบคนไทยมีความเครียดสูง 8.04% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 9.47% และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 5.39% กลุ่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปีมีความเครียดสูง 24.83% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 29.51% และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 20.35% รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 800,000 คน ที่มีภาวะความจำเสื่อม ในจำนวนนี้ 90% มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย</p>	
<p>ชื่นชมพยาบาลช่วยชีวิตนทท.ต่างชาติอาหารติดคอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, Ch7HD, เดลินิวส์, bugaboo)</p> <p>-เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ เกิดอาการสำลักอาหาร หมดสติ ทีมพยาบาลจากหน่วย EMS ตัวแทน สสจ.เพชรบุรี ประกอบด้วย นางสมพร จงสว่างเสรีชัย นางอังกร แสงกระจ่าง นางสิริพร จันทร์กัลด ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด อ.ชะอำ เร่งให้ปั๊มหัวใจนักท่องเที่ยวซึ่งเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น กระทั่งเริ่มมีชีพจร และความดันโลหิตไหลเวียน จึงเรียกกู้ชีพนำตัวนักท่องเที่ยวส่ง รพ. ต่อไป</p>	
<p>ดื่มน้ำมะเขือบ้าเพื่อเลิกเหล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., คมชัดลึก, ข่าวสด, amarin, brighttv, ch7, mco, one31, thaich8, workpoint23, khaoja, nation)</p> <p>- นพ.วัฒน์ ศรีวัฒนา รองนพ. สสจ.มหาสารคาม เผยเมื่อวันที่ 26 ส.ค. หน่วยกู้ชีพ 1669 นำตัวผู้ป่วยหมดสติชื่อนายทองแดง สีพลลา อายุ 61 ปี ส่ง รพ.มหาสารคาม ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว เบื้องต้นสอบถามภรรยา จึงทราบว่าได้ดื่มน้ำผลไม้เขือบ้าให้สามีดื่ม เนื่องจากอยากให้เลิกสุรา พร้อมเตือนให้ระวังพิษร้ายจากลูกลำโพงกาสลัก หรือมะเขือบ้า มีพิษก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาท และหัวใจอย่างรุนแรง ห้ามรับประทาน จะทำให้ปากแห้ง คอแห้ง ม่านตาขยาย สู้แสงไม่ได้ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระสับกระส่าย สับสน และประสาทหลอน</p>	